



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารงานกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗  
ต่อ ๑๑๗๗ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๔๐

ที่ ทส ๐๙๐๑.๕๐๒/ว ๒๖๓๙๖ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการลงนามในหนังสือแจ้งการจ่ายเงินและการชำระหนี้สิน

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทุกท่าน  
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทุกท่าน  
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖  
ผู้อำนวยการกองทุกกอง  
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า  
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา  
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ  
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๕๑๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการลงนามในหนังสือแจ้งการจ่ายเงินและการชำระหนี้สิน มาเพื่อทราบและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

# สำเนา

คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่ ๕๑๐๓ /๒๕๖๒

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการลงนามในหนังสือแจ้งการจ่ายเงินและการชำระหนี้สิน

.....

ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๓๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการลงนามในหนังสือแจ้งการโอนเงินและการชำระหนี้สิน นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการลงนามในหนังสือแจ้งการจ่ายเงินและการชำระหนี้สินเป็นปัจจุบันและมีความรวดเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๓๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการลงนามในหนังสือแจ้งการโอนเงินและการชำระหนี้สิน และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ดังนี้

๑. การลงนามในหนังสือแจ้งการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ
๒. การลงนามในหนังสือแจ้งการจ่ายชำระหนี้สิน
๓. การลงนามในหนังสือแจ้งการจ่ายเงินให้หน่วยงานศาล กรมบังคับคดี และสำนักงานบังคับคดีที่แจ้งให้ดำเนินการอายัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง และพิทักษ์ทรัพย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงนาม) ธีรยุทธ เนติธรรมกุล

(นายธีรยุทธ เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจรินยา เชื้อนขันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน